

XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG LÀM NÊN LỊCH SỬ

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

Bí thư Trung ương Đảng,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Lời Ban Biên tập: Xô viết Nghệ-Tĩnh, đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931, là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân. Nhân kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ-Tĩnh (9-1930 - 9-2020), ngày 6-9-2020, tại tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Xô viết Nghệ-Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.

Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng trích đăng Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Từ khóa: Xô viết Nghệ-Tĩnh, sức mạnh quần chúng



Tượng đài Xô viết Nghệ - Tĩnh tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Cách đây vừa tròn 90 năm, phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930-1931, với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh đã bùng nổ, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam, sau tháng 10-1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương, một đảng cách mạng dù còn rất non trẻ lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết, huy động quần chúng nhân dân; là minh chứng hùng hồn về sự thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc và tiến lên CNXH.

Trong không khí của những ngày mùa Thu lịch sử, mang âm hưởng hào hùng của Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Xô viết Nghệ-Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.

Hội thảo là dịp để chúng ta khẳng định ý nghĩa to lớn, làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh đối với cách mạng Việt Nam; tôn vinh những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy, phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đề Hội thảo mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, khẳng định và làm sâu sắc hơn thành quả, ý nghĩa to lớn của phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến tạo nên cao trào cách mạng rộng lớn trong những năm 1930-1931. Nghệ-Tĩnh, mảnh đất mang tinh thần quật khởi, truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, đã trở thành nơi khởi nguồn của cao trào đấu tranh cách mạng phát triển mạnh mẽ trong cả nước. Bắt đầu từ hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930, phong trào đấu tranh bùng nổ với sự xuất hiện các cuộc mít tinh, tuần hành biểu dương lực lượng, treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn, diễn thuyết ở nhiều nơi. Các khẩu hiệu đấu tranh không chỉ đòi dân sinh, dân chủ cho công-nông Việt Nam mà còn ủng hộ Liên bang Xô viết, phản đối chiến tranh đế quốc. Dưới sự lãnh đạo, tổ chức của Đảng, các cuộc đấu tranh đã diễn ra liên tục và ngày càng quyết liệt, làm cho chính quyền thực dân, phong kiến ở nhiều địa phương như Can Lộc (Hà Tĩnh), Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An) bị tê liệt.

Từ nhận định sâu sắc về phong trào đấu tranh cách mạng ở Nghệ-Tĩnh là “sự thắng lợi lớn lao cho công nông Nghệ-Tĩnh, mà cũng là cho cả toàn thể công nông trong nước”¹, nhằm cổ vũ phong trào cách mạng, Trung ương Đảng đã chỉ thị các cấp bộ đảng “hết sức bênh vực Nghệ An đỏ, mở rộng phong trào thị uy biểu tình phản kháng lại thủ đoạn gian ác của đế quốc chủ nghĩa”²; đồng thời, ra lời kêu gọi thợ thuyền, dân cày, binh lính liên hiệp đấu tranh bảo vệ công nông Nghệ An với khẩu hiệu “Không được động tới công nông Nghệ An”³.

Phong trào đấu tranh của quần chúng lên đến đỉnh điểm bằng cuộc biểu tình với quy mô ngày càng lớn và quyết liệt của hơn 20.000 nông dân

huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngày 1-9-1930. Sau cuộc đấu tranh này, chính quyền thực dân, phong kiến ở các làng, xã trong huyện bị tan rã. Từ Thanh Chương, các chính quyền Xô viết nông dân lần lượt xuất hiện trong nhiều tổng, huyện của Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở Nghệ-Tĩnh được Trung ương Đảng đánh giá là “có một tầm quan trọng lớn”. Tuy nhiên, trước sự đàn áp khốc liệt của chính quyền thực dân, Trung ương Đảng đã chỉ đạo các đảng bộ Nghệ An, Hà Tĩnh phải tìm ra phương thức đấu tranh thích hợp, tránh tổn thất, hy sinh, giữ gìn và bảo toàn lực lượng. Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng, các cấp bộ đảng ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiến hành củng cố các Xô viết, lập kế hoạch tổ chức biểu tình cẩn trọng, đồng thời chuẩn bị điều kiện rút vào hoạt động bí mật khi bị địch khủng bố trắng.

Phong trào đấu tranh của quần chúng công-nông ở Nghệ An và Hà Tĩnh được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc theo dõi sát sao và đánh giá cao. Chính Người đã chỉ ra tên gọi của hình thức chính quyền cách mạng ở Nghệ An, Hà Tĩnh là chính quyền Xô viết trong báo cáo ngày 20-9-1930 gửi Quốc tế Cộng sản. Những báo cáo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giúp Quốc tế Cộng sản và các đảng cộng sản nắm được tình hình, qua đó ủng hộ và giúp đỡ cách mạng Việt Nam.

Vượt ra khỏi không gian của đất nước ta, phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh mang ý nghĩa quốc tế to lớn. Đây là cao trào cách mạng công-nông đầu tiên nổ ra trong hệ thống thuộc địa thế giới, tiến công vào dinh lũy của chủ nghĩa thực dân. Thông qua phong trào, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam được nâng cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hội nghị toàn thể lần thứ 11 (4-1931) của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đánh giá phong trào 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh là những hình thức chủ yếu

của phong trào cách mạng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Việc thành lập các Xô viết công-nông ở Nghệ-Tĩnh được xem là những thành tích đặc biệt to lớn mà các đảng cộng sản cần phải chú ý nghiên cứu và học tập. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam, sau tháng 10-1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương, đã được Quốc tế Cộng sản công nhận là chi bộ độc lập.

Thứ hai, khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò của quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự hình thành khối liên minh công-nông, nòng cốt để thu hút các tầng lớp nhân dân trong mặt trận đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

Nghị luận Xô viết Nghệ-Tĩnh bắt đầu được thấp lên từ cuộc đấu tranh của công nhân ở Vinh-Bến Thủy và nông dân các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương. Sau đó, phong trào lan rộng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; được tổ chức theo nhiều hình thức đấu tranh quyết liệt, như: vũ trang tự vệ, biểu tình thị uy, tiến công vào cơ quan chính quyền thực dân ở địa phương; góp phần hình thành đạo quân cách mạng công-nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua các phong trào đấu tranh của quần chúng, khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân ngày càng gắn bó mật thiết hơn, làm cơ sở để tập hợp, quy tụ mọi tầng lớp nhân dân lao động vào cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Khối liên minh công-nông hình thành trong cao trào đấu tranh 1930-1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh là bằng chứng hùng hồn cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam, với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo, đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, xứng đáng là đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đó là thành quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam khi xác định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người làm nên

lịch sử; không có sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động đối với đội tiền phong của mình, tức là đối với đảng của giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được. Đó cũng là truyền thống ngàn năm của dân tộc ta về: “Dân làm gốc”, “đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa và phát huy xuất sắc trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định: lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết, không ai chiến thắng được lực lượng đó, sức mạnh đại đoàn kết nhân dân là sức mạnh vô địch, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân; “Nước lấy dân làm gốc”⁴, “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”⁵.

Với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh, lần đầu tiên, khối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân được hình thành; công-nông Việt Nam đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào năng lực cách mạng của chính mình. Qua phong trào cách mạng đó, giai cấp công nhân và nông dân đã thể hiện vai trò “là gốc của cách mệnh”, là lực lượng chủ yếu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, từ phong trào đã hình thành một đội ngũ cán bộ cách mạng được trui rèn, tôi luyện qua đấu tranh, trở thành hạt nhân tích cực trong các cao trào cách mạng giải phóng dân tộc những năm 1936-1939 và 1939-1945 cũng như các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc sau này.

Thứ ba, khẳng định những bài học kinh nghiệm sâu sắc của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.

Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh để lại những bài học quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước:

Đó là bài học về không ngừng nâng cao năng

lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh là minh chứng đầy tính thuyết phục về vai trò, vị trí tiên phong, năng lực lãnh đạo và tổ chức quần chúng của Đảng ta nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Điều đó thể hiện trước hết ở Cương lĩnh chính trị đúng đắn với việc vừa xác định những mục tiêu chiến lược lâu dài là giải phóng dân tộc, vừa chỉ rõ những mục tiêu cụ thể, thiết thực (ruộng đất, cơm áo và các quyền tự do, dân chủ), đáp ứng nguyện vọng cơ bản của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, trước hết là giai cấp công nhân và nông dân.

Đó là bài học về sự coi trọng đặc biệt xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng rộng lớn của quần chúng nhân dân, nông cốt là công nhân và nông dân. Tuy phần lớn chỉ duy trì được khoảng 2-3 tháng, một số nơi duy trì được 6-7 tháng, nhưng những chính sách tiến bộ của Xô viết Nghệ-Tĩnh đã tạo niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân vào đường lối cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; làm cho quần chúng thấy rõ con đường duy nhất đúng là con đường cách mạng vô sản, đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Với chiến lược và phương pháp cách mạng đúng đắn, kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, kết hợp sức mạnh của phong trào công nhân và phong trào nông dân, Đảng ta đã xây dựng được khối liên minh công-nông, mang lại thắng lợi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đó là bài học về xây dựng chính quyền cách mạng kiểu mới. Khi chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh mục tiêu “cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều”⁶, nghĩa là phải bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, mang lại quyền lợi cho đông đảo quần chúng nhân dân. Chính quyền Xô viết non trẻ ở Nghệ An, Hà Tĩnh thời gian cuối năm 1930, đầu năm 1931 đã bước đầu thực hiện được chức năng, nhiệm vụ

của một chính quyền cách mạng của nhân dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi tư tưởng “tả khuynh” trong Quốc tế Cộng sản, cấp bộ đảng địa phương đã mắc sai lầm trong việc xác định đối tượng cách mạng, ví dụ đề ra khẩu hiệu hành động: “Đả Trí, Phú, Địa, Hào; Đào tận gốc, tróc tận rễ”. Do vậy, cùng với những bài học thành công, phong trào cách mạng 1930-1931 và Xõ viết Nghệ-Tĩnh cũng đã để lại cho Đảng ta bài học sâu sắc về đề phòng và khắc phục tư tưởng “tả khuynh” trong quá trình xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng.

Thứ tư, phát huy tinh thần và giá trị của Xõ viết Nghệ-Tĩnh trong xây dựng quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và cả nước.

Hà Tĩnh và Nghệ An đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam với những dấu ấn đầu tiên về xây dựng chính quyền cách mạng. 90 năm qua kể từ khi có Đảng, nhất là sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ những tỉnh nghèo, Hà Tĩnh và Nghệ An đã trở thành những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ở khu vực miền Trung và cả nước, với tốc độ tăng trưởng GDP cao, trong một số năm gần đây đạt trên 10%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã đạt được kết quả to lớn. Đến năm 2019, 257/431 xã ở Nghệ An và 173/235 xã ở Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch có bước chuyển biến tích cực và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều khu công nghiệp, khu đô thị ra đời, tạo ra diện mạo mới ở hai tỉnh. Giáo dục-đào tạo luôn đứng trong tốp đầu của cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; quan hệ với các địa phương trong nước và nước ngoài không ngừng được mở rộng.

Trong bối cảnh mới, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An không ngừng nâng cao bản lĩnh, năng lực

lãnh đạo, kiên trì và quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung cao độ trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển trên quê hương Xõ viết Nghệ-Tĩnh.

Vang mãi trong bản anh hùng ca cách mạng Việt Nam, âm hưởng, hào khí của phong trào Xõ viết Nghệ-Tĩnh những năm 1930-1931 tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thành công khát vọng phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng XHCN, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong muốn của các anh hùng tiên liệt và toàn thể nhân dân ta. Tinh thần Xõ viết Nghệ-Tĩnh tiếp tục khơi dậy niềm tin, ý chí và tạo động lực để Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã đoàn kết sẽ đoàn kết hơn nữa, đã đồng tâm, nhất trí sẽ đồng tâm nhất trí hơn nữa, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành ở mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho giai đoạn 2015-2020, tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Xõ viết ngày càng giàu đẹp.

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đảng Toàn tập*, Nxb CTQG, H, 2002, T. 2, tr. 58, 56, 59

4, 5. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, Nxb CTQG, H, 2011, T. 5, tr. 501, 502

6. *Sđđ*, T. 2, tr. 292.